

sacit

ประกาศสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)

ที่ ๐๓๙ / ๒๕๖๗

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย

.....

ตามที่ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ สศท. ได้มีประกาศสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ที่ ๐๓๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย นั้น

บัดนี้ คณะทำงานคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว และสรุปผลการคัดเลือกโดยมีผู้ได้รับการคัดเลือกของแต่ละตำแหน่ง ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๑. ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ให้มารายงานตัว ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย

๑.๒ ให้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ด้วย ชื่อ-ชื่อสกุล ออนไลน์ ผ่าน www.crd.go.th กองทะเบียนประวัติอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และนำผลการตรวจสอบมาแสดงต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย ในวันที่มารายงานตัว

๑.๓ ในวันที่ทำสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น โดยให้นำคำสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการ และนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยรับรองว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคร้ายแรงมายื่นด้วย

๒. หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการจ้าง หรือหากได้รับการจ้างแล้ว ต่อมา สศท. ตรวจสอบว่าคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น สศท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเลิกจ้างผู้นั้น

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๓๕๓๖ ๗๐๕๔-๕ ต่อ ๑๐๖๑ - ๑๐๖๓ หรือ ๐๖๑ ๑๔๑๒ ๒๒๙๙

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชา ทิรคานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย

(แบบท้ายประกาศสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย ที่ ๐๓๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗)

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
๑	หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร	นางสาวชนิกา อรัญยกานนท์
๒	หัวหน้าฝ่ายสร้างสรรค์สื่อ	นายกรการ วรธรรกุล
๓	เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพัฒนาความร่วมมือและงานต่างประเทศ	นายทยุต มงคลรัตน์
๔	เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล	นางสาวศศิณัท วงษ์อนันต์
๕	เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายสารสนเทศศิลปหัตถกรรมและบริหารกองทุน	นายธนसार จุจันท์
๖	เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี	นางสาวปณาลี พงษ์แดง
๗	เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย	นายวิทวัส ดิสุคนธ์
๘	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์	นางสาวสุพรรณษา คำเขียว
๙	หัวหน้าฝ่ายแผน งบประมาณและบริหารความเสี่ยง	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
๑๐	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาความร่วมมือและงานต่างประเทศ	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
๑๑	หัวหน้าฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
๑๒	เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
๑๓	เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพัสดุ	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
๑๔	เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
๑๕	เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก